

# ๑. ครอบครัว

การสร้างครอบครัวหรือการเป็นคู่ครองในประเทศสวีเดนโดยเป็นที่ยอมรับของกฎหมายสามารถทำได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ การสมรส (*Äktenskap*) การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (*Sambo*) และการจดทะเบียนคู่ครอง (*Registrerat partnerskap*)

## ๑.๑ การสมรส

การสมรสในสวีเดน จะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต่อเมื่อได้มีการเข้าพิธีสมรสตามพิธีศาสนา (*Kyrklig vigsel*) หรือตามพิธีราษฎร (*Borgerlig vigsel*) การสมรสเป็นได้ทั้งระหว่าง ชายกับหญิง ชายกับชาย และหญิงกับหญิง การสมรสระหว่างคู่สมรสที่มีเพศเดียวกัน เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นต้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้จะทำได้เพียงการจดทะเบียนคู่ครองเท่านั้น (*Registrerat partnerskap*)

### ๑.๑.๑ เงื่อนไขการสมรส

ก่อนการสมรสจะมีการตรวจสอบว่า คู่สมรสมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ กฎหมายสวีเดนกำหนดเงื่อนไขในการสมรสไว้ ๓ ประการ คือ

#### ก. ต้องมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์

คู่สมรสต้องมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ผู้ที่อายุยังไม่ครบ ๑๘ ปี และต้องการสมรสจะต้องได้รับอนุญาตจากสภามณฑล (*Länsstyrelsen*) ประจำมณฑลที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ก่อนที่สภามณฑลจะตัดสินใจ ทางผู้ปกครองเด็กและคณะกรรมการสังคม (*Socialnämnden*) ประจำเขตเทศบาลที่วัยรุ่นผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่จะมีโอกาสแสดงความเห็นของตน

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถอุทธรณ์มติของสภามณฑลนี้ได้ โดยการกรอกคำร้องที่มีอยู่ที่สภามณฑลดังกล่าว

#### ข. ไม่เคยสมรสกับผู้อื่นมาก่อน

คู่สมรสจะต้องไม่เคยสมรสมาก่อน ผู้ที่สมรสมาแล้ว และยังไม่ได้หย่ากันไม่สามารถทำการสมรสใหม่ได้

#### ค. ไม่เป็นญาติที่ใกล้ชิด

คู่สมรสจะต้องไม่เป็นญาติที่ใกล้ชิด ญาติใกล้ชิดในที่นี้หมายถึง บิดามารดา พี่น้องร่วมสายโลหิต และพี่น้องต่างมารดา หรือต่างบิดา แต่กรณีหลังนี้ สามารถสมรสกันได้ถ้าได้รับอนุญาตจากรัฐบาล



### ๑.๑.๒ เอกสารยืนยันเงื่อนไขการสมรส (*Hindersprövning*)

เพื่อยืนยันว่าคุณสมรสทั้งสองมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการสมรส คู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องนำเอกสารยืนยันเงื่อนไขการสมรสมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เอกสารนี้ขอได้จากสำนักงานภาษี (*Skattekontoret*) ของกรมสรรพากร ในเขตที่ผู้ที่จะสมรสลงทะเบียนราษฎรอยู่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนราษฎรอยู่ในสวีเดน ก็ให้ขอจากประเทศที่ตนลงทะเบียนราษฎรอยู่ (สำหรับคนไทยจะต้องขอใบรับรองโสดจากอำเภอที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่มาแสดงแทน)

ตามธรรมเนียมดั้งเดิมของสวีเดน จะมีการประกาศในโบสถ์เกี่ยวกับเรื่องการสมรส (*Lysning*) เพื่อให้ผู้คนได้รับทราบ และทำการโต้แย้งถ้ามีเหตุผล ซึ่งวิธีการแบบนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำ

### ๑.๑.๓ พิธีสมรส (*Vigsel*)

การสมรสในประเทศสวีเดน ทำได้โดยทำการสมรสตามแบบพิธีศาสนา และทำการสมรสแบบราษฎร โดยจะไม่มีศาสนาเกี่ยวข้องกับ ซึ่งการสมรสทั้งสองแบบนี้สามารถทำได้ทั้งในและนอกประเทศสวีเดน

#### ก. การสมรสตามแบบพิธีศาสนา (*Kyrklig vigsel*)

การสมรสแบบนี้ คู่สมรสผู้ใดคนหนึ่งจะต้องเป็นสมาชิกโบสถ์สวีเดน โดยคู่สมรสจะติดต่อกับบาทหลวงในเขตโบสถ์ที่ตนสังกัดอยู่ และตกลงเรื่องพิธีการต่างๆ ผู้ทำพิธีได้แก่ บาทหลวงในศาสนาคริสต์ และต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนสำหรับสถานที่ที่จะใช้ทำพิธีนั้น คู่สมรสและบาทหลวงจะตกลงกันเอง สถานที่ทำพิธีนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโบสถ์เสมอไป เมื่อเสร็จพิธีแล้ว บาทหลวงผู้ทำพิธีจะมอบหลักฐานการสมรส (*Vigselbevis*) หนึ่งฉบับให้กับคู่สมรส หลังจากนั้น บาทหลวงผู้ทำพิธี จะแจ้งให้เขตโบสถ์ที่สังกัดอยู่ รวมทั้งสำนักงานภาษีประจำเขตได้รับทราบว่าคุณสมรสได้ทำการสมรสกันเรียบร้อยแล้ว

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นต้นมา การทำพิธีสมรสในโบสถ์สามารถทำได้โดยไม่มีข้อกำหนดเพศ หลักฐานการสมรสนี้ ไม่เป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงตามกฎหมายเป็นแต่เพียงเอกสารที่มอบให้ไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้น ความสมบูรณ์ของการสมรสอยู่ที่การแจ้งข้อมูลให้สำนักงานภาษีได้รับทราบ

ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น สามารถทำพิธีสมรสตามศาสนาของตนได้ ถ้าผู้ทำพิธีตามศาสนาของตนนั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำพิธีสมรสจากสำนักงานบริการระบบบริหาร (*Kammarkollegiet*)

#### ข. การสมรสแบบราษฎร (*Borgerlig vigsel*)

ผู้ทำพิธีสมรส (*Vigselförrättare*) ได้แก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้ที่สภามณฑลได้แต่งตั้งเป็นพิเศษให้เป็นผู้ทำพิธีสมรสแบบราษฎร จะมีผู้ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในทุก ๆ เขตเทศบาล คู่สมรสจะติดต่อไปยังศาลชั้นต้น พร้อมกับนำเอกสารยืนยันเงื่อนไขการสมรสของตนไปแสดง โดยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม

ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นต้นมา จะไม่มีการทำพิธีในศาลชั้นต้นตามที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะใช้สถานที่ที่เทศบาลจัดขึ้นไว้ หรืออาจจะเป็นสถานที่ที่คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ผู้ทำพิธีได้ตกลงกันเอาไว้ และจะต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนอยู่ร่วมในพิธีด้วย โดยคู่สมรสจัดหามาเอง หรือผู้ทำพิธีเป็นผู้จัดหามาให้ พิธีสมรสนี้เป็นไปตามระเบียบการที่มีกำหนดเอาไว้ หลังจากที่ได้เข้าพิธีสมรสแล้ว คู่สมรสจะได้รับหลักฐานการสมรส (*Vigselbevis*) หรือเอกสารตัดข้อความจากบันทึกการสมรส (*Utdrag ur vigselprotokollet*) และเจ้าหน้าที่ผู้ทำพิธีจะเป็นผู้แจ้งให้สำนักงานภาษีให้ทราบถึงการสมรสที่มีขึ้นนี้

สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนในบางประเทศสามารถจัดพิธีสมรสแบบราษฎรนี้ได้ ในประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตนั้น ๆ ตั้งอยู่ และก็เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายสวีเดน

### ๑.๑.๔ การใช้นามสกุล

ตามกฎหมายสวีเดน หลังการสมรสแล้ว คู่สมรสมีสิทธิที่จะเลือกใช้นามสกุลได้ตามที่ตนต้องการ เช่น จะยังคงใช้นามสกุลเดิมของตนต่อไป หรือเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งแทนก็ได้

### วิธีปฏิบัติสำหรับคนไทย



การสมรสในประเทศสวีเดนนั้นทางการไทยยอมรับ และเช่นเดียวกันทางการของสวีเดนก็ยอมรับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย..

#### ๑. กรณีที่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วในประเทศไทย

ขอให้แปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสวีเดน แล้วนำไปแสดงต่อสำนักงานภาษีของสวีเดน เมื่อเดินทางมาอยู่ในประเทศสวีเดน ซึ่งถือว่าเป็นการลงทะเบียนราษฎรต่อทางการสวีเดนว่าได้ทำการสมรสแล้ว

#### ๒. กรณีที่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วในประเทศสวีเดน

สิ่งที่จะต้องทำคือ แปลไปทะเบียนสมรส และหลักฐานแสดงสถานภาพบุคคล (*Personbevis*) ซึ่งจะขอได้จากสำนักงานภาษี เป็นภาษาไทย แล้วนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มรับรอง เมื่อไปถึงประเทศไทยจะต้องนำไปให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองอีกทีหนึ่ง แล้วจึงนำไปยื่นขอเปลี่ยนข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่อำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่

#### ๓. กรณีที่จะทำการสมรสในประเทศสวีเดน

ก่อนเดินทางมาประเทศสวีเดน ให้ขอใบรับรองความเป็นโสดจากอำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่ แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสวีเดน เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเงื่อนไขการสมรสในการที่จะทำการสมรสในประเทศสวีเดน



#### ๔. กรณีที่จะทำการสมรสในประเทศไทย



ก่อนเดินทางไปประเทศไทย ผู้มีสัญชาติสวีเดน จะต้องขอใบรับรองความเป็นโสดจากกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ซึ่งมีเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตไทยรับรอง จึงสามารถไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอได้

### ๑.๒ การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา (Sambo)

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยไม่มีการจดทะเบียนสมรส นับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมากในสังคมปัจจุบันของสวีเดน จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและกฎหมาย การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาหมายถึง บุคคลสองคน ไม่ว่าจะเพศเดียวกัน หรือคนละเพศ ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างถาวรแบบเป็นครอบครัวในลักษณะของสามีภรรยาโดยไม่ได้มีการสมรส ในกรณีแบบนี้ จะไม่มีเรื่องสินสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง

#### ๑.๒.๑ การสิ้นสุดของการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา

การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา โดยไม่มีการสมรสนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่ได้ทำการสมรสระหว่างกัน หรือเมื่อแยกกันอยู่ หรือเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เสียชีวิตลง

นอกจากนั้น บุคคลทั้งสองก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้การเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งหลังการแยกทางกันแล้ว และจะไม่มีมารดกตทอระหว่างกัน เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เสียชีวิตลง และถ้าไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้ ในกรณีที่ทั้งคู่มีบุตรร่วมกัน การทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้อีกฝ่ายหนึ่ง จะสามารถยกให้ได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพราะอีกครึ่งหนึ่งนั้นจะตกเป็นของเด็กตามกฎหมาย (*laglott*) ไม่ว่าบิดามารดาจะทำการสมรสกันหรือไม่

#### ๑.๒.๒ การแบ่งทรัพย์สิน

เมื่อการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้มีการสมรสนี้ได้สิ้นสุดลง จะมีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างกัน ก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการ แต่ทรัพย์สินที่จะทำการแบ่ง จะมีเพียงที่พักอาศัยที่ทั้งคู่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวร และสิ่งของในที่พักที่ได้มาเพื่อใช้ร่วมกันเท่านั้น โดยปกติฝ่ายที่มีความจำเป็นในเรื่องที่พักมากที่สุด จะเป็นฝ่ายที่ได้อยู่อาศัยในที่พักดังกล่าว แต่ก็ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับฝ่ายที่ต้องย้ายออกไป ถ้าที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นแฟลตเช่า (*hyresrätt*) หรือแฟลตเช่าซื้อ (*bostadsrätt*) ทรัพย์สินนอกเหนือจากนี้ เช่น เงินสด รถยนต์ บ้านพักร้อน อยู่ในชื่อใครก็เป็นของผู้นั้น

บุคคลทั้งสองสามารถทำสัญญาก่อนการย้ายเข้ามาอยู่ว่าจะมีการจัดแบ่งทรัพย์สินกันอย่างไร ในกรณีที่แยกทางกัน

#### ๑.๒.๓ อำนาจปกครองเด็ก (Vårdnad av barn)

ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา และให้กำเนิดเด็กร่วมกัน ผู้เป็นมารดาจะเป็นผู้มีอำนาจปกครองเด็ก (*vårdnadshavare*) และเป็นผู้อนุบาล (*förmyndare*)

ถ้าทั้งคู่ต้องการมีอำนาจปกครองเด็กร่วมกัน ทั้งคู่จะต้องยื่นคำร้องร่วมกันต่อกรมสรรพากร หรือต่อคณะกรรมการสังคม

แต่ฝ่ายต่างมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่ทั้งคู่เป็นผู้ให้กำเนิด หรือบุตรที่เกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งที่น่ามาร่วมอยู่ด้วย ในกรณีหลังมีเงื่อนไขว่าถ้าเด็กดังกล่าวไม่มีสิทธิในการที่จะได้รับค่าเลี้ยงดูจากบิดาหรือมารดาที่ให้กำเนิด

ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา จะไม่ได้รับอนุญาตให้รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน แต่ฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะรับบุตรของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมได้ และผลที่จะตามมาก็คือฝ่ายที่ทำการรับบุตรบุญธรรม จะเป็นผู้มีอำนาจปกครองเด็กแต่ผู้เดียว และเด็กไม่มีสิทธิที่จะได้รับมรดกจากฝ่ายที่เป็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิด

### ๑.๓ การจดทะเบียนคู่ครอง (*Registrerat partnerskap*)

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นต้นมา คนสองคนที่มีเพศเดียวกันที่เป็นคู่ที่มีรักร่วมเพศ (*Homosexuella par*) สามารถสมรสกันได้ ซึ่งก่อนหน้านี้นี้จะทำได้แค่เพียงการจดทะเบียนคู่ครองเท่านั้น ผู้ที่จดทะเบียนคู่ครองมาแล้วจะมีทางเลือกอยู่สองทางคือ ให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนคู่ครองต่อไป หรือยื่นคำร้องร่วมกันต่อกรมสรรพากร เพื่อขอให้เปลี่ยนการจดทะเบียนคู่ครองเดิมนั้นมาเป็นการสมรสแทน โดยจะขอเข้าทำพิธีสมรสด้วยก็ได้ถ้าต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องมีการนำเงื่อนไขการสมรสมาแสดง

ผู้ที่จดทะเบียนการเป็นคู่ครอง ไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน หรืออยู่ในบ้านเดียวกัน กฎระเบียบต่างๆ ที่มีเกี่ยวกับการสมรส เช่นเรื่องนามสกุล เรื่องการเลี้ยงดู เรื่องทรัพย์สิน และหนี้สิน และเรื่องการหย่าร้าง ส่วนใหญ่จะเหมือนกับกรณีการจดทะเบียนสมรส แต่ฝ่ายมีสิทธิในการรับมรดกซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการขอรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน สามารถมีอำนาจปกครองเด็กร่วมกันได้ และในกรณีที่รับบุตรบุญธรรม ทั้งคู่จะมีสิทธิใช้วันหยุดอันเนื่องมาจากการเป็นบิดาสิบวันได้ด้วย

### ๑.๔ การเงินและทรัพย์สินหลังการสมรส

#### ๑.๔.๑ การเงิน

หลังการสมรส คู่สามีภรรยาแต่ละฝ่ายต่างมีหน้าที่ในการให้การเลี้ยงดูครอบครัว ตามสภาพความสามารถของตน การเลี้ยงดูครอบครัว หมายถึงการจัดหาสิ่งจำเป็นที่มีร่วมกันในครอบครัว รวมทั้งการอบรมบุตร และการจัดหาสิ่งทีอีกฝ่ายหนึ่งจำเป็นต้องมีสำหรับเรื่องส่วนตัว ถ้าฝ่ายหนึ่งจัดหามาได้ไม่เพียงพอ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องช่วยจัดหาให้ด้วย

ถ้าทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องการเลี้ยงดูครอบครัวในช่วงที่ยังสมรสกันอยู่ ทั้งสองฝ่ายก็สามารถขอคำปรึกษาได้จากสำนักงานที่ปรึกษาปัญหาครอบครัว (*Familjerådgivningsbyrå*)

#### ๑.๔.๒ ทรัพย์สิน และหนี้สิน

หลังการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ละฝ่ายก็ยังเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่ตนมีมาอยู่ก่อนการสมรส รวมทั้งจะยังคงรับผิดชอบในหนี้สินที่ตนมีมาก่อนการสมรสด้วยเช่น



กัน อย่างไรก็ตามทรัพย์สินเหล่านั้นอาจจะเป็นสินสมรส (*giftorättsgods*) หรือสินส่วนตัว (*enskild egendom*) ก็ได้

สินสมรสและสินส่วนตัวนี้ จะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อมีการแบ่งทรัพย์สินเมื่อหย่าร้างกัน

การกำหนดให้ทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัวนั้นสามารถกระทำได้โดย...

- ระบุไว้ในเมื่อตอนมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของขวัญ (*gåva*)
- กำหนดไว้ในพินัยกรรม (*testamente*)
- กำหนดไว้ในสัญญาก่อนสมรส (*äktenskapsförord*)

ถ้าไม่มีการกำหนดเอาไว้ โดยหลักการแล้ว ให้ถือว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นสินสมรส ที่คู่หย่าแต่ละฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องในการแบ่งครึ่งในทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งได้

### ๑.๔.๓ สัญญาก่อนสมรส (*Äktenskapsförord*)

คู่สามีภรรยาสามารถกำหนดว่า ทรัพย์สินใดของตนที่เป็นสินส่วนตัว และทรัพย์สินใดเป็นสินสมรสได้ก่อนการสมรส หรือในระหว่างที่สมรสอยู่ โดยการทำสัญญาก่อนสมรส (*äktenskapsförord*) ขึ้น

- สัญญาก่อนสมรสนี้ สามารถเปลี่ยนให้สินส่วนตัวกลายเป็นสินสมรสได้
- สัญญาก่อนสมรสนี้ สามารถระบุเกี่ยวกับทรัพย์สินที่แต่ละฝ่ายมีมาก่อนการสมรส หรือที่ได้มาในระหว่างการสมรส
- สัญญาก่อนสมรสนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ในภายหลัง

การทำสัญญาก่อนสมรส ควรที่จะหารือกับทนายความ และจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของคู่สมรสทั้งสองให้ชัดเจน และคู่สมรสทั้งสองจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังไม่บรรลุนิติภาวะ (กฎหมายสวีเดน ๑๘ ปีบริบูรณ์) จะต้องให้ผู้อนุบาล (*förmyndare*) อนุญาตด้วย หรือถ้าทรัพย์สินดังกล่าวกำลังอยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ (*god man*) หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ (*förvaltare*) ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวด้วย

สัญญาก่อนสมรส จะต้องนำไปให้ศาลชั้นต้นลงทะเบียน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๑ เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนที่ลงทะเบียนมาเป็นกรมสรรพากรแทน เมื่อได้มีการลงทะเบียนแล้ว ทางกรมสรรพากรจะส่งต้นฉบับกลับคืนมาให้

### ๑.๕ เมื่อเริ่มตั้งครรภ์

หญิงทุกคนที่มีครรภ์ มีสิทธิได้รับการดูแล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากศูนย์สุขภาพมารดา (*Mödravårdscentralen*) ที่ผู้เป็นมารดาสามารถเลือกได้เอง ที่ศูนย์เหล่านี้จะมีพยาบาลผดุงครรภ์เป็นผู้ดูแล ตรวจสอบเรื่องการมีครรภ์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และร่วมกับผู้เป็นมารดาทำการกำหนดสถานที่ทำคลอด